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ผู้อยู่เบ้ืองหลังความสำาเร็จ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์)
ประธานดำาเนินงานสวนดุสิตโพล
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	 “รศ.ดร.สุขุม	 เฉลยทรัพย์”	 เจ้าพ่อแห่งวงการโพลล์	 ที่ทำาให้ 
“สวนดสุติโพล”	กลายเป็นขอ้มลูการสำ	รวจความคดิเหน็ทีถ่กูใชอ้า้งองิ	
และให้ความเชื่อถือเป็นอันดับต้นๆ	ของเมืองไทย

 
	 เมือ่พดูถงึ	“โพลล”์	บคุคลทีค่นสว่นใหญจ่ะนึกถึงคงเป็นใครอืน่ไปไมไ่ด	้
หากไมใ่ช	่“รศ.ดร.สขุมุ	เฉลยทรพัย”์	เจา้พอ่แหง่วงการโพลล	์ทีท่ำาให	้“สวนดสุติ 
โพล”	 กลายเป็นข้อมูลการสำารวจความคิดเห็นที่ถูกใช้อ้างอิง	 และให้ความเชื่อ
ถือเป็นอันดับต้นๆ	ของเมืองไทย
 
	 หากยอ้นเวลากลับไปสัก	10	-	20	ปกีอ่น	โพลลห์รอืการสำารวจความคดิ 
เห็นในเมืองไทยถูกพูดถึงหรือให้ความสำาคัญน้อยมาก	ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ
เครื่องไม้เครื่องมือในการสื่อสารในยุคสมัยนั้นยังไม่เพียบพร้อมและรวดเร็ว
เหมอืนในสมยันี	้แต่อกีสว่นหนึง่อาจเปน็เพราะโพลลย์งัดเูปน็เรือ่งไกลตวัเกนิไป 
สำาหรับคนไทย

“สุขุม	เฉลยทรัพย์”	
ชุบชีวิตให้ผล	“โพลล”์
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เริ่มจากเป็นครู
สูเ่ส้นทางทำ	โพลล์
	 ก่อนจะก้าวเข้ามาสู่วงการโพลล์เมืองไทย	“รศ.ดร.สุขุม	เฉลยทรัพย์” 
เริ่มต้นชีวิตในโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์	 จบ	 ป.กศ.	 รุ่น10	 แล้วก้าวเข้ารั้ว
มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประสานมิตร	 ในหลักสูตรการ
ศกึษาบณัฑติ	หรอื	กศ.บ.	วชิาเอกภมูศิาสตร	์วิชาโทประวตัศิาสตร	์“ในสมยันัน้ 
ไปเรียนครูเพราะเราเห็นพ่อเป็นครู	 จึงมีแรงบันดาลใจอยากเป็นครูเหมือนพ่อ 
เราเห็นพ่อออกไปสอนหนังสือ	 ทุ่มเททำางาน	 พัฒนาโรงเรียนมันก็ฝังอยู่ในใจ 
ซึ่งสมัยนั้นคนเรียนครูส่วนมากอยากไปสอนในวิทยาลัยครูเพราะภาษีดีกว่า	ได้
สอนเด็กโต	มีค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ	มากกว่าสอนในโรงเรียน	และมีสวัสดิการ
ตา่งๆ	อยู่เยอะ	เรากต็อ้งพฒันาคณุวฒุกิารศกึษา	กเ็ลอืกสอบปรญิญาโท	การศกึษา 
มหาบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์	 ที่เราเลือกบรรณารักษ์เพราะคิดว่าคู่แข่งน้อย”	
หลังสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว	 ดร.สุขุม	 ได้ศึกษาต่อในระดับ	
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	 (หลักสูตรสูงกว่าปริญญาโท)	 สาขาบรรณารักษ 
ศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์	ทีจ่ฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยักอ่นจะมาสำาเรจ็ระดบั
ปริญญาเอกในสาขาการจัดการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

	 “สมัยที่เรียนระดับปริญญาตรีถือว่าเป็นเรื่องสุดยอดมากในขณะน้ัน	
ซึ่งทำาให้เราได้ประสบการณ์ทั้งจากการเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน	เพราะ
มหาวิทยาลัยเขาก็มีกิจกรรมพัฒนาชนบทให้ได้ทำา	 ประกอบกับการได้ศึกษา
จากอาจารย์ต่างประเทศ	ได้รับความรู้ทางวิชาการ	ทฤษฎีใหม่ๆ	ทำาให้การมอง
โลกกา้วหนา้ขึน้	และเรากเ็ริม่รูส้กึถงึความกดดนัในสงัคม	เปน็ครเูรากเ็หน็ระบบ
ราชการที่เป็นการสั่งการ	คือ	หลายครั้งมีการประชุมครู	ความคิดเห็นต่างๆ	มี
มากมาย	อาจจะแตกออกเป็นหลายกลุ่ม	แต่ความคิดเห็นเหลา่นี้	ไม่ได้รับความ
สนใจ	การปฏิบัติงานยังเป็นแบบการสั่งการ	เราก็คิดว่าความคิดเห็นมันควรใช้
ให้เป็นประโยชน์	โดยเฉพาะความคิดเห็นที่มีข้อมูลเป็นฐานรองรับ”
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	 ดร.สุขุม	บอกว่า	ความคิดดังกล่าวยิ่งมาชัดเจนขึ้นเมื่อเรียนในระดับ 
ประกาศนยีบัตรบณัฑติ	ทีจ่ฬุาฯ	ซึง่ไดเ้รยีนกบันกัวชิาการท่ีมชีือ่หลายคน	และเริม่
มกีารพูดถงึประโยชนข์องขอ้มลู	การพฒันาขอ้มลู	กระท่ังทำาให้ขอ้มลูเหลา่น้ันเป็น
องคค์วามรู	้แนวคดิในเร่ืองการทำาโพลล์คร้ังแรกๆ	จึงเริม่จากตรงน้ัน	“การเกิดขึน้ 
ของสวนดสิุตโพลเกดิจากมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติเปดิสอนวชิาสารสนเทศ
ศาสตร	์ซึง่มนัจำาเปน็ตอ้งมหีอ้งปฏบิตักิารเพือ่ใช้ฝกึนกัศกึษาในการทำาผลสำารวจ	
ทำาฐานข้อมูล	สังเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นข่าวสาร	ประจวบกับสังคมในยุคนั้น
เป็นยคุของขอ้มลูขา่วสาร	จงึเกดิเปน็สวนดสุติโพลขึน้	ซึง่การทำาโพลลย์คุแรกๆ	
ของเราก็ใช้การสำารวจแล้วเอาหลักวิชาการสถิติเข้าไปคำานวณ	 เป็นระบบการ 
ทำาโพลล์ในยุคต้นๆ	ของสวนดุสิต”
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ใส่วิถีใหโ้พลล์
ตอบโจทย์อย่างมีชีวิต
	 จากการเริ่มต้นทำาโพลล์ด้วยหลักวิชาการในยุคแรก	 ซึ่งไม่แตกต่าง
อะไรกับโพลล์สำานักอื่นๆ	 สวนดุสิตโพลเริ่มมองเห็นว่าบริบทในสังคมไทยล้วน
เปน็ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความคดิเหน็ของกลุม่เปา้หมาย	สวนดสุติโพลจงึเริม่สำารวจ
ความคดิเหน็โดยคำานงึถงึบริบทตา่งๆ	ของสงัคมมากยิง่ขึน้	ซึง่	ดร.สขุมุ	ในฐานะ
ประธานดำาเนินการสวนดุสิตโพลบอกว่า	 สิ่งเหล่านั้นทำาให้โพลล์ของสวนดุสิต	 
“มีชีวิต”
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	 “สมัยแรกพอผลโพลล์ออกมาเป็นร้อยละก็หยุดแค่นั้น	 หรือหากทำา
โพลล์เลือกตั้งก็รู้แค่ใครจะชนะ	 แต่มันไม่รู้อะไรมากกว่าน้ัน	 เราก็เริ่มอยากรู้
เหตุผลประกอบว่า	ถ้าเขาแพ้เลือกตั้ง	แพ้เพราะอะไร	ถ้าจะชนะต้องทำาอย่างไร	
การทำาโพลลข์องเรากเ็ร่ิมมคีวามคิดเหน็เพิม่เตมิเข้ามา	นอกจากนีเ้รากม็องบรบิท
ของสงัคมไทยมากขึน้	เพราะเมอืงไทยมเีรือ่งความเกรงใจ	มกีารใหค้วามเคารพ
นับถือผู้สูงวัย	ซึ่งต่างประเทศไม่มี	จากสารสนเทศที่ได้จากการเก็บข้อมูล	ก็เริ่ม 
จะมกีารวเิคราะหเ์จาะลกึลงไปโดยใชท้ฤษฎเีปน็ตวัจบั	นอกจากนีเ้รากต็อ้งดถูงึ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีเราลงไปสำารวจว่าครอบคลุมไหม	 บางผลสำารวจแค่เรื่องอายุ	
เพศ	 การศึกษาอาจไม่เพียงพอเพราะเมืองไทยมีความแตกต่างหลากหลายกัน
มาก	นอกจากนี้คำาถามหรือหัวข้อโพลล์ต่างๆ	ก็ต้องเป็นกลาง	ไม่ชี้นำาหรือเป็น
ประโยชน์กับบางกลุ่มบางพวก	ทั้งหมดเราจะตอบคำาถามได้ว่า	ผลโพลล์ที่ออก
มา	มีที่มาที่ไปอย่างไร	เราได้มาอย่างไร	และเราใช้เครื่องมืออะไร	นั่นจึงทำาให้
ผลสำารวจของสวนดุสิตโพลมีความน่าเชื่อถือ”
 
	 เจ้าพ่อโพลล์ยังสะท้อนแง่คิดของการทำาผลสำารวจต่อไปอีกว่า	 ไม่ว่า 
จะเป็นยุคที่ใครได้เป็นรัฐบาล	 เขามักจะได้รับการทาบทามเป็นที่ปรึกษาให้กับ
รัฐมนตรีประจำากระทรวงศึกษาเสมอ	ซึ่งบางครั้งการสำารวจความคิดเห็นก็อาจ
จะไปกระทบกับเจ้ากระทรวงที่เขาเป็นที่ปรึกษาอยู่	 เช่น	 การทำาผลสำารวจเรื่อง	
“แป๊ะเจี๊ยะ”	แต่สวนดุสิตโพลไม่เคยให้การเมืองมีอำานาจเหนือกว่าความคิดเห็น
ของประชาชน
 
	 “การทำาโพลล์ต้องตรงไปตรงมาและไม่ยอมศิโรราบต่อการเมือง	 ซึ่ง
การไม่ศิโรราบนั้นไม่ใช่การไปท้ารบ	ต่อรอง	หรือไปทำาตัวเป็นศัตรู	เพราะผู้ที่นำา
โพลล์ไปใช้และประชาชนคือผู้ที่จะตัดสินเองว่าผลโพลล์ที่ออกมาถูกหรือผิด”
 
	 จุดสำาคญัอกีประการหนึง่ทีท่ำาใหส้วนดสุติโพลประสบความสำาเรจ็ใน
การสำารวจความคิดเห็นนั้น	ดร.สุขุม	บอกว่า	นอกจากความตรงไปตรงมา	ที่มา
และเครือ่งมอืท่ีใช้เช่ือถอืไดแ้ลว้	การคดิหวัข้อโพลลค์วรเปน็เรือ่งทีย่งัไมไ่ดข้อ้ยตุิ
ในขณะนั้น	หรือเป็นเรื่องในกระแส	ที่สำาคัญหัวข้อที่จะทำาเมื่อทำาออกมาแล้วได้
ใช้ประโยชน์	ช่วยแก้ปัญหาในสังคมได้จริง
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ผลโพลล์	
ช่วยพัฒนาชาติ
 “เป้าหมายของผมกบัสวนดสุติโพลนัน้	ตอ่ไปชือ่ของสวนดสุติโพลกบั	
ดร.สขุมุ	จะตอ้งไมเ่ปน็เคร่ืองหมายการค้าของกนัและกนั	ชือ่ผมในฐานะประธาน
ดำาเนนิงานสวนดสุติโพลจะลดลง	และเมือ่มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติออกนอก
ระบบ	สวนดุสิตโพลจะเปน็หนว่ยงานทีบ่ริหารจดัการไดอ้สิระอยา่งเต็มที	่จะชว่ย 
ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์	 และนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ที่ถูกต้อง”	
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	 ปัจจุบันสวนดุสิตโพลมีบุคลากรเป็นนักวิจัยอยู่ท้ังสิ้น	 25	 คน	 โดย
นักวิจัยแต่ละคนจะมีลูกน้องอีก	3	คน	รวม	75	คนที่เป็นทีมหลัก	และบุคคล
เหล่านี้จะมีเครือข่ายกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ	รวมแล้วประมาณ	400	คน 
  
	 “คนท่ีจะมาทำาโพลล	์ตอ้งมใีจรกัและสนใจเรือ่งของขอ้มลู	หากต้องการ 
อะไรสักเรื่องหนึ่งต้องตอบคำาถามให้ได้ว่าเพราะอะไร	 เหตุผลเป็นสิ่งสำาคัญ	
หลายครัง้พดูกนัว่าคนทำาโพลลต์อ้งเกง่สถติ	ิเรียนวจิยัมา	แต่จรงิๆ	แลว้ไมใ่ช	่มนั
มีเครื่องมือ	มีโปรแกรมช่วยได้	คนทำาโพลล์ทำาคนเดียวไม่ได้	ต้องมีนักคิดเก่งๆ	
สร้างสรรค์	มองมิติต่างๆ	ให้ครบทุกมิติ	และต้องมีความอดทน	 เรียนรู้ตลอด
เวลา	สนใจข้อมูลข่าวสาร	เป็นเรื่องพื้นฐานสำาคัญ	เรียนคณะอะไรไม่สำาคัญ	ทุก
คนสามารถเรียนรู้การทำาโพลล์ได้	ยิ่งทีมงานมีความหลากหลายทางการศึกษา	
ก็จะยิ่งทำาให้โพลล์ที่ออกมาครอบคลุมรอบด้านมากขึ้น”
 
	 สดุท้าย	ดร.สขุมุ	บอกความในใจวา่	ในการทำาสวนดสุติโพลน้ัน	ผลของ 
โพลล์ควรถูกนำาไปใช้เพื่อพัฒนาสังคมให้มากขึ้น	 เพราะปัจจุบันมีการทำาโพลล์
กันเยอะ	 แต่นำาไปใช้น้อย	 สิ่งสำาคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในปัญหา
นั้นๆ	 ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้	 ซึ่งน่ันเป็นเป้าหมายสูงสุดของ	
“เจ้าพ่อโพลล์”	ที่เจ้าตัวบอกว่า	

 “ถ้าการเป็นเจ้าพ่อของผมมีส่วนดี ก็ขอให้มองส่วนไม่ดีของผมด้วย 
เพื่อจะได้เรียนรู้และแก้ไขจากผม สิ่งที่ผมทำาบางครั้งก็ยังมีบางอย่างที่ยังไม่ดี”

คีตฌา	ลอยเลิศ...	เก็บความ

10(เสี้ยวหนึ่ง)... สวนดุสิตโพล	’55



(เสี้ยวหนึ่ง)... สวนดุสิตโพล ’5510 1111



(เสี้ยวหนึ่ง)... สวนดุสิตโพล ’55 12 PB12


